

**CHỈ THỊ SỐ 33-CT/TU...**

(Tiếp theo trang 1)

số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Đến 31/8/2020, toàn tỉnh có 203.800 người tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó có 186.200 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 17.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện), chiếm 21,13% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 22,9%; 176.800 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 18,33% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 21,6%; 1.601.100 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 86,05% dân số của tỉnh, tăng 4% so với năm 2017. Việc giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, thông tin tuyên truyền và phổ biến chế độ chính sách luôn được chú trọng.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn một số hạn chế. Công tác phát triển đối tượng tham gia chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa nhiều. Việc khai báo lao động của người sử dụng lao động ở một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đầy đủ, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn xảy ra ở một số doanh nghiệp, bệnh viện và một bộ phận người lao động. Việc xử lý đối với các trường hợp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, nhất là những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ sử dụng lao động bỏ trốn, mất tích gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự quyết liệt. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh cần xác định công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên nhắc nhở đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm; Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia, việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa bàn cơ sở, từng đối tượng để các đối tượng, người dân hiểu đúng và tự giác thực hiện;

thường xuyên tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động.

Tham mưu xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hằng năm để Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Mở rộng các hình thức thực hiện việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân tham gia và thụ hưởng chế độ theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thanh toán kịp thời, đúng và đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình trốn đóng, chậm đóng hoặc có hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đối với các trường hợp để nghị gian, hoãn, gia hạn thời gian trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động cần được xem xét cụ thể, khách quan, minh bạch; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh, nhất là các cơ sở thực hiện tự chủ về tài chính, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật và điều trị nhằm trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong việc tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo điều kiện thuận lợi và phát huy hiệu quả của bảo hiểm y tế.

Bổ trí kịp thời nguồn ngân sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Chủ động cân đối nguồn kinh phí để khi có điều kiện, kịp thời

để xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để thu hút, khuyến khích người dân hàng hái tham gia.

3- Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và giao chỉ tiêu đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn; xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Hằng năm, rà soát, thống kê lực lượng lao động trong độ tuổi lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cung cấp thông tin cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4- Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp tập trung chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động và xử lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

5- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Duy trì thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ cho người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm đúng chính sách, đúng quyền lợi, tạo niềm tin cho người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan Công an xác minh, điều tra, xử lý theo pháp luật hiện hành đối với những tổ chức, cá nhân sử dụng lao động có biểu hiện, hành vi vi

phạm các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

7- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

8- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tập hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp thông tin về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia và thụ hưởng đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng các quy định của pháp luật.

Hội Nông dân tỉnh vận động nông dân và người lao động trong khu vực nông thôn, nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền trong hệ thống các doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

**THÁI THỤY...**

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn, huyện Thái Thụy đề nghị các đơn vị cấp nước thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Điều 18 Quyết định số 3757 ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh; tăng cường quản lý, vận hành hệ thống cấp nước theo đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước của nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nước.

Về phía các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tuyên truyền để nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn an toàn nguồn nước và bảo vệ hệ thống công trình cấp nước. Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện công khai 5 nội dung theo quy định (quy trình công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, quy định về quản lý vận hành, bảo dưỡng, hệ thống cấp nước, kết quả kiểm tra chất lượng nước và giá bán nước). Đối với các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện, cần chú trọng nhiệm vụ chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện tốt việc đảm bảo nguồn nước; an ninh trật tự địa bàn, an toàn hệ thống đường ống cấp nước. Thái Thụy phấn đấu 100% hộ dân sử dụng nước do các đơn vị cấp nước sạch cung cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

**HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

của người sử dụng lao động, người lao động; cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn cách xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Buổi huấn luyện nhằm giúp chủ sử dụng lao động và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

Tại lớp huấn luyện, 3 tập thể và 5 cá nhân ở một số doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong năm 2019 được nhận giấy khen của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

**ĐỀ XUẤT MỚI VỀ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH**

Điểm mới của dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh là có bổ sung thêm các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực.

**KHEN THƯỞNG**

- Tuyên dương trước lớp
- Tuyên dương trước toàn trường
- Tặng giấy khen
- Các hình thức thi đua, khen thưởng khác

**KỶ LUẬT**

- Khiển trách
- Cảnh cáo
- Tạm dừng học tập trên lớp tối đa 2 tuần để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng(\*)

**NHIỀU BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỐI VỚI HS MẮC KHUYẾT ĐIỂM**

- Khuyến bảo, đồng viên: nhắc nhở, phê bình riêng
- Yêu cầu HS thực hiện một số nhiệm vụ học tập và rèn luyện đã thỏa thuận, cam kết (\*\*)
- Thực hiện nhiệm vụ lao động phụ hợp, vừa sức như: Thực nhật, vệ sinh lớp học, trường học...
- Tham gia hoạt động hè tại: giúp đỡ HS khác có hoàn cảnh gia đình khó khăn học sinh tốt để cùng tiến bộ
- Sau lễ, tìm hiểu sách, chuyện thực tế... có nội dung liên quan đến khuyết điểm của HS, sau đó trình bày sự nghĩ, cảm nhận, bài học rút ra
- Tổ chức tư vấn tâm lý cho HS mắc khuyết điểm gặp khó khăn tâm lý
- Cùng cha mẹ/người giám hộ hợp pháp thực hiện kế hoạch giáo dục, hỗ trợ HS sửa chữa khuyết điểm

(\*) Đối với các vi phạm: Đánh nhau có vũ khí, sử dụng vũ khí gây thương tích nặng cho người khác; xâm phạm nhân phẩm, thân thể của giáo viên, HS khác... Truất học, hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 08 là "Đuổi học một năm".

(\*\*) Hoàn thành bài tập còn thiếu, viết lại bài còn học thiếu... liên quan đến khuyết điểm của HS

https://infographics.vn

**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**SO SÁNH KHIẾU NẠI VÀ TỔ CÁO**

TIÊU CHÍ	KHIẾU NẠI	TỔ CÁO
<b>Căn cứ pháp lý</b>	Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Thông tư số 07/TT-TTCP ngày 31/10/2013, Thông tư số 02/TT-TTCP ngày 20/10/2016.	Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019.
<b>Khái niệm</b>	Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định để nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.	Tổ cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật Tố cáo báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
<b>Về mục đích</b>	Mục đích hướng tới của khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân, công chức.	Mục đích tố cáo về cơ bản là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; tuy nhiên cũng có một số trường hợp tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bản thân người tố cáo.
<b>Về chủ thể thực hiện</b>	Chủ thể thực hiện khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân, công chức.	Chủ thể thực hiện tố cáo là cá nhân. Việc quy định này có thể hóa trách nhiệm của người tố cáo và thể hiện quyền tố cáo của công dân đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật mà mình biết, hành vi vi phạm đó có thể tác động trực tiếp hoặc không tác động đến người tố cáo.
<b>Về đối tượng</b>	Đối tượng của khiếu nại gồm 3 đối tượng: - Quyết định hành chính; - Hành vi hành chính của cơ quan, người thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; - Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.	Đối tượng của tố cáo gồm 2 đối tượng: - Hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. - Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Từ đó thấy rằng phạm vi tác động (đối tượng) của tố cáo rộng hơn nhiều so với khiếu nại.
<b>Trách nhiệm về thông tin</b>	Người khiếu nại không chịu trách nhiệm về thông tin khiếu nại, không có quy định nào về việc người khiếu nại chịu trách nhiệm về việc khiếu nại sai, không đúng sự thật.	Người tố cáo phải chịu trách nhiệm về thông tin tố cáo, theo đó người tố cáo phải có nghĩa vụ: trình bày trung thực về nội dung tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được, nếu không trung thực, người tố cáo có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo.
<b>Về quyền của chủ thể</b>	- Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. - Pháp luật không quy định phải bảo vệ người thực hiện khiếu nại.	Người tố cáo không được ủy quyền cho người khác mà phải tự mình tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình. - Luật Tố cáo quy định bảo vệ người tố cáo (bảo vệ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tình mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo).

(Còn nữa)

**LÊ THỤY**  
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)